



ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๑๐๖/๕๓๗๘



สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

มิถุนายน ๒๕๖๕

เรื่อง หลักการในการปรับปรุงพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๓/ว(ล) ๑๒๕๖๙ ลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแจ้งว่า คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการได้เสนอเรื่อง หลักการในการปรับปรุงพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ไปเพื่อดำเนินการ จึงขอให้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีด้วย ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีพิจารณาแล้วเห็นว่า พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นกฎหมายกลางที่กำหนดขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ การขยายขอบเขตของกฎหมายเพื่อให้ครอบคลุมงานบริการที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับประชาชน และการปรับปรุงให้กฎหมายมีความสะดวก รวดเร็ว ย่อมถือเป็นประโยชน์ และเป็น การรองรับการพัฒนาการให้บริการของภาครัฐให้ดียิ่งขึ้น จึงเห็นชอบในหลักการของร่างฯ ดังกล่าว ทั้งนี้ มีข้อสังเกตในร่างฯ มาตรา ๑๐/๑ วรรคหนึ่ง ซึ่งกำหนดว่า “ผู้อนุญาตอาจจัดให้มีช่องทางพิเศษแบบเร่งด่วน สำหรับประชาชนที่มีความจำเป็นหรือต้องการได้รับอนุญาตหรือบริการอย่างรวดเร็วเป็นพิเศษได้ ช่องทางพิเศษ ดังกล่าวจะกำหนดขึ้นสำหรับกรณีที่ยื่นคำขอชำระค่าธรรมเนียมพิเศษหรือค่าบริการพิเศษตามที่ผู้อนุญาต กำหนด หรือกรณียกระดับการบริการตามเงื่อนไขที่ผู้อนุญาตกำหนดโดยไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมพิเศษ หรือค่าบริการพิเศษก็ได้” เห็นว่า ในกรณีที่ยื่นคำขอ (ประชาชน) ต้องการได้รับอนุญาตหรือบริการ อย่างรวดเร็วเป็นพิเศษ โดยผู้ยื่นคำขอชำระค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการพิเศษ นั้น จะเป็นการปฏิบัติราชการ ที่ไม่เสมอภาคในเรื่องการให้บริการแก่ประชาชนทุกคนอย่างไม่เทียมกันหรือไม่ โดยคนรวยและคนจนจะได้รับการปฏิบัติที่ไม่เท่าเทียมกัน คนรวยหรือคนที่มีเงินจะได้รับอนุญาตหรือบริการที่รวดเร็ว จึงต้องมีหลักการ และเหตุผลที่อธิบายได้ว่า เหตุใดการชำระค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการพิเศษจึงทำให้ได้รับบริการที่รวดเร็ว และต้องไม่เป็นการลดประสิทธิภาพการให้บริการในช่องทางปกติ รวมทั้งต้องระมัดระวังมิให้เจ้าหน้าที่อาศัย หรือใช้ช่องทางที่รวดเร็วในทางมิชอบด้วย ทั้งนี้ โดยปกติแล้วการได้รับอนุญาตหรือบริการที่รวดเร็วเป็นพิเศษ หน่วยงานของรัฐสามารถกระทำได้โดยชอบอยู่แล้ว หากมีเหตุผลความจำเป็นเพียงพอให้หน่วยงานของรัฐ นำคำขอนั้นมาพิจารณาก่อนในลำดับแรก

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ)

ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

สำนักกฎหมายและระเบียบกลาง

โทร. ๐ ๒๒๘๓ ๔๕๔๕ โทรสาร ๐ ๒๒๘๓ ๔๕๘๗